

UBND TỈNH THANH HÓA  
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2025 /SYT-KHTC  
V/v mua sắm trang thiết bị y tế  
và sửa chữa cơ sở vật chất từ  
nguồn kinh phí cải cách tiền  
lương của các bệnh viện.

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 8 năm 2019

**KHẨN**

Kính gửi: Giám đốc các bệnh viện trong ngành

Ngày 28/6/2019 Liên Sở Y Tế - Tài chính có Tờ trình số 1626/LN-YT-TC về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị y tế, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Ngày 03/8/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo cần làm rõ một số nội dung do liên ngành đề nghị.

Đề có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện khẩn trương rà soát tình hình thực tế, báo cáo Sở Y tế, Sở Tài chính một số nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ danh mục trang thiết bị y tế đã đề nghị để đảm bảo sau khi mua sắm, các trang thiết bị đều được đưa vào sử dụng phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Trường hợp có thay đổi cần báo cáo rõ nội dung, tên thiết bị cần thay đổi.

2. Về phương thức sửa chữa, mua sắm:

+ Sửa chữa cơ sở vật chất: Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, các đơn vị chủ động lập hồ sơ, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

+ Mua sắm trang thiết bị: Các đơn vị căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm trang thiết bị và tình hình thực tế của đơn vị để đề xuất kế hoạch mua sắm bằng hình thức **đơn vị tự thực hiện** hoặc hình thức **đấu thầu tập trung** cho tất cả các đơn vị (Yêu cầu ghi rõ hình thức mua sắm).

Đề nghị các đơn vị thực hiện ngay và báo cáo về Sở Y tế ( Phòng Kế hoạch - Tài chính), Sở Tài chính (Phòng Quản lý HSNS) chậm nhất đến ngày 06/8/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. *tg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính (để p/h);
- Lưu VP, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Trần Hữu Hùng